

บทอ่านที่ 1

ว 11:4-12

มีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้า ยอห์น ว่า พยานนี่คือต้นมะกอกเทศสองต้นและเชิงประทีปสองเชิงที่ตั้งอยู่เฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน ผู้ใดต้องการทำร้ายพยานนี้ โฟจพลงออกจากปากของพยานมาเผาผลาญบรรดาคัศตู ผู้ใดต้องการทำร้ายพยาน ผู้นั้นจะต้องถูกฆ่าเช่นนี้ พยานนี้มีอำนาจปิดท้องฟ้ามิให้ฝนตกตลอดเวลาที่เขาประกาศพระวาจา เขามีอำนาจเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเลือด และมีอำนาจทำให้แผ่นดินประสมภัยพิบัติต่าง ๆ ทุกครั้งที่เขาต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้ว สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาล จะสู้รบกับพยานนี้ จะมีชัยชนะและฆ่าพยาน ศพของพยานจะอยู่ที่ลานของนครใหญ่ ซึ่งเรียกเป็นสัญลักษณ์ว่าโสดมและอียิปต์ ณ ที่นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงกางเขน ประชาชนหลายประเทศ หลายเผ่า หลายภาษา หลายชาติจะมองดูศพของพยานอยู่สามวันครึ่ง และไม่ยอมให้หน้าศพไปฝังไว้ในคูหา ผู้อาศัยบนแผ่นดินจะยินดีที่เขาตาย จะฉลองและแลกเปลี่ยนของขวัญกัน เพราะประกาศกทั้งสองคนนี้ทรมานบรรดาคู่อาศัยอยู่บนแผ่นดินด้วย”

สามวันครึ่งหลังจากนั้น พระเจ้าจะทรงเปล่ามปรมาณแห่งชีวิตเข้าไปในพยานทั้งสองคน เขาจะถูกขึ้นยืนทุกคนที่แลเห็นจะหวาดกลัวอย่างมาก พยานทั้งสองคนได้ยืนเสียงดังจากสวรรค์ว่า “จงขึ้นมาข้างบนเถิด” ทั้งสองคนจึงขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์ขณะที่บรรดาคัศตูกำลังมองดู

พระวรสาร

ลก 20:27-40

เวลานั้น ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร คนที่สอง คนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย ดังนั้น เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้งานเป็นภรรยา’

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘คนของโลกนี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน แต่คนที่จะบรรลุลึกลงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยาอีก เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องฟุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์’ ธรรมาจารย์บางคนพูดว่า ‘พระอาจารย์ ท่านพูดดีแล้ว’ เขาไม่กล้าทูลถามพระองค์อีกต่อไป



ความเชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนของคริสตชน พระศาสนจักรไม่ละอายใจที่มีภาพของพระเยซูเจ้าพร้อมทั้งรอยบาดแผลที่ปรากฏในพระวรกายไว้ภายในบ้านและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากพระเยซูเจ้าที่เรารู้จัก และสัมผัสในเวลาอันสั้นคือพระเยซูเจ้าที่ทรงผ่านจากความตายไปสู่ชัยชนะแล้ว และโดยผ่านทางพระองค์ เราได้รับพระพรของชีวิตใหม่ เราจึงต้องดำเนินชีวิตใหม่เพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเสด็จมาเพื่อให้เรามีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

ลก 20.27-40

ทุกครั้งที่คุณเขียนร่วมฉลองปีศก ภาพที่งดงามที่สุดที่จารึกในจิตใจของผู้เขียนตอนเป็นเด็กคนหนึ่ง. คือภาพของหินที่กลิ้งออกไปจากปากถ้ำ. แล้วที่บรรจุกว้างเปล่า ไม่มีพระศพของพระเยซูเจ้า แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว. ความจริงแล้วการกลับคืนชีพทำให้นึกถึงภาพที่แจ่มชัดที่เราสามารถไตร่ตรองได้

ประการแรก พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ชนะบาปและความตาย ขอให้เราได้รับแรงบันดาลใจจากการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าว่า ถ้าเรามีงานหนักทำในชีวิตแสดงว่า เรายังใช้การได้. อย่าให้การต่อสู้ชีวิตและการทำทนายจิตใจของเราว่าเราท้อแท้จากภาระที่ยุงยากหรือไม่. ถ้าเราท้อแท้ ก็แสดงว่า เรายังคงอยู่ในด้านมืดของชีวิต.

ความจริงแล้ว เส้นทางของพระเยซูเจ้าแจ่มชัดเสมอ พระองค์ทรงรับพระมหาทรมาน ลี้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเข้าสู่ชีวิตใหม่

ประการที่สอง ตราบใดที่เรามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการกลับคืนชีพ เพียงเพราะเห็นด้วยกับการกระทำของพวกซัดดูสี เราก็ใกล้จะสูญเสียความเชื่อในพระเยซูเจ้า

เราจงเชื่อเพื่อจะได้ไม่เข้าถึงความเสื่อมทรามของชีวิต